

Bến Tre, ngày 05 tháng 01 năm 2017

ĐỀ CƯƠNG
Tuyên truyền kỷ niệm 57 năm Bến Tre Đồng khởi
(17/1/1960 - 17/1/2017)

Đêm trước Đồng khởi

Đồng khởi ở Bến Tre là một sự kiện lịch sử trọng đại, một dấu son chói lọi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước nói riêng và lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc nói chung dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Chúng ta còn nhớ, miền Nam sau Hiệp định Giơ-ne-vơ, là miền Nam của máu và nước mắt. Chính quyền Mỹ - Diệm đã trắng trợn thực hiện âm mưu chia cắt và thôn tính đất nước ta lâu dài. Chúng đã dùng quốc sách tố cộng, diệt cộng thâm độc, tàn ác và đẫm máu; xây dựng hệ thống đồn bót, khu trù mật, tề điệp khắp nơi, thẳng tay đàn áp, giết hại những người kháng chiến và đồng bào yêu nước, trung kiên với Đảng, với cách mạng. Cả miền Nam có gần 1,5 triệu người bị giết hại, tù đầy... và đêm trước của Đồng khởi ở Bến Tre cũng trong hoàn cảnh đó. Bộ máy quân sự của địch có quân chủ lực, thủy quân lục chiến, sư đoàn 7; hệ thống bảo an, tổng đoàn dân vệ, cảnh sát, do thám, gián điệp... Trên địa bàn Bến Tre, chúng xây dựng bộ máy chính quyền từ tỉnh, quận, tổng, hội đồng xã, áp đến ngũ gia liên bảo; phân loại từng gia đình theo “quốc gia”, lưng chừng, theo “Việt cộng” để quản lý. Chúng hình thành các tổ chức đảng phái như Đảng cần lao, nhân vị; phong trào cách mạng quốc gia; thanh niên cộng hoà, phụ nữ cộng hoà. Chúng xây dựng 4 khu trù mật và trên 300 đồn bót ở khắp địa bàn.

Từ 1954 đến khi Đồng khởi nổ ra, chúng đã liên tục đánh phá cơ sở cách mạng, đàn áp, bắn giết những người kháng chiến và đồng bào ta vô cùng dã man, tàn ác, không trừ một thủ đoạn thâm độc nào. Từ 117 chi bộ với trên 2000 đảng viên chỉ còn 18 chi bộ với 162 đảng viên. Có thể nói, đêm trước Đồng khởi, trên 3 dãy cù lao là một cảnh tượng điêu tàn, đổ nát nhân dân Bến Tre sống trong cảnh máu và nước mắt, tang tóc, đau thương không sao kể xiết. Lòng căm thù giặc sôi trào, dồn nén trong lòng mọi người.

Dù tổn thất nặng nề, nhưng Đảng bộ và nhân dân ta thể hiện một ý chí kiên cường, giữ nghiêm kỷ luật Đảng và chấp hành Nghị quyết Đảng. Luôn tôn trọng vào sự lãnh đạo của Đảng và chủ động, sáng suốt trong chủ trương, đó là: không manh động khi chưa có lệnh Đảng, tiếp tục đấu tranh chính trị, chống khủng bố, đòi dân sinh, dân chủ. Tích cực củng cố cơ sở Đảng, cơ sở, lực lượng cách mạng thành hệ thống rẽ chuỗi đến tận cơ sở; xây dựng cơ sở trong lực lượng địch, thành lập các tổ võ trang tuyên truyền; trừng trị một số tên ác ôn, cộm cán để cảnh cáo. Nhờ chủ trương đúng đắn nên khi Nghị quyết 15 của Đảng ra đời, ta mới có lực lượng quần chúng cách mạng hùng hậu.

Tình hình cách mạng miền Nam nói chung, Bến Tre nói riêng cực kỳ khó khăn, gần như không có lối thoát. Nếu hết dã tâm và thủ đoạn thâm độc, tàn ác của Mỹ - Diệm, sự tồn thất của Đảng bộ và nhân dân ta trước khi Đồng khởi nổ ra giành thắng lợi, chúng ta mới cảm nhận một cách đầy đủ giá trị, ý nghĩa và tầm vóc to lớn của cuộc Đồng khởi mà Đảng bộ và nhân dân ta đã tiến hành và giành thắng lợi cách mạng 57 năm qua.

Thắng lợi của Đồng khởi, ý nghĩa và kinh nghiệm lịch sử

Trước tình cảnh vô cùng đen tối của cách mạng miền Nam, để chuyển tình thế cách mạng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá II) dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiến hành kỳ họp thứ 15 từ ngày 12 đến 22/1/1959, bàn và đề ra đường lối cách mạng miền Nam. Nghị quyết 15 ra đời với chủ trương *“lấy sức mạnh của quần chúng, dựa vào lực lượng chính trị của quần chúng là chủ yếu, kết hợp với lực lượng vũ trang để đánh địch, giành chính quyền của đế quốc và phong kiến, dựng lên chính quyền cách mạng”*. Với lòng khát khao mong đợi, chờ lệnh Đảng, nên ngay sau Nghị quyết 15 ra đời đã được Đảng bộ và nhân dân Bến Tre nhanh chóng tiếp thu, quán triệt một cách đầy đủ, thấu đáo trong toàn Đảng và nhân dân, tạo nên một khí thế cách mạng chưa từng có. Sáng ngày 17/01/1960, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, cuộc Đồng khởi nổ ra vô cùng quyết liệt tại 3 xã Định Thủy, Bình Khánh, Phước Hiệp, huyện Mỏ Cày và sau đó đồng loạt nổ ra trên toàn tỉnh, với lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang tuyên truyền ngày càng lớn mạnh, gây cho địch nhiều thiệt hại nặng nề.

Chỉ một tuần Đồng khởi, ta đã bức rút, bức hàng 20 đồn bót, tiêu diệt, bắt giáo dục hàng trăm tên ác ôn - làm cho chúng vô cùng bất ngờ, hoang mang; buộc Ngô Đình Diệm phải lo sợ thốt lên *“Cái ung nhọt Kiến Hoà rất nguy hiểm, nếu không loại trừ ngay sẽ sụp đổ chế độ”*. Ngay lập tức Ngô Đình Diệm tiến hành chiến dịch *“Bình trị Kiến Hoà”*. Ngày 25/3/1960, địch đưa hơn 10.000 quân hỗn hợp đến bao vây 3 xã Bình Khánh, Định Thủy, Phước Hiệp. Chúng cho rằng nơi đây là lá cờ đầu và là nơi chứa cơ quan đầu não và lực lượng quân sự chủ yếu của ta. Nhưng với sự vững vàng, mưu trí, Ban chỉ huy Đồng khởi vận dụng sáng tạo và phát triển nghệ thuật quân sự chiến tranh nhân dân lên đỉnh cao mới. Tập trung bố trí trận địa khắp địa bàn như gài mìn, hình thành các bãi chông theo các hướng địch tiến quân (ta dự báo), tổ chức lực lượng chặn bắn tỉa, chặn đánh. Một mặt, Tỉnh ủy chủ trương đưa hàng trăm ghe, xuồng chở trên 5.000 người già, trẻ em, phụ nữ, chăn mền, chiếu gối, soong, nồi, heo, gà... lên tràn ngập thị trấn Mỏ Cày và tổ chức cho trên 5.000 đồng bào các xã lân cận đến hỗ trợ, đấu tranh trực diện với địch, tổ cáo hành vi bán giết, hãm hiếp phụ nữ của bọn lính quyết liệt, đòi địch phải rút quân, ngưng bắn pháo, hãm hiếp. Cùng lúc đó thì cuộc đấu tranh chính trị cũng nổ ra khắp các huyện trong tỉnh, tại Giồng Trôm lực lượng lên đến hơn 5.000 người, đấu tranh nhiều ngày tại trung tâm quận lỵ.

Thắng lợi của cuộc Đồng khởi ở Bến Tre đã phá vỡ bộ máy kìm, kẹp của địch, là mũi đột phá, kim kẹp của địch, mở màn cho cao trào mới của cách mạng miền Nam chuyển từ thế phòng ngự, gìn giữ lực lượng sang thế tiến công và liên tiếp tiến công địch, giành thắng lợi - là tiếng sấm báo hiệu sự sụp đổ của chế độ Mỹ - ngụy không sao tránh khỏi.

Thắng lợi của Đồng khởi 1960, khẳng định tính đúng đắn, kịp thời của Nghị quyết 15 Trung ương Đảng và Đảng bộ Bến Tre đã quán triệt sâu sắc đường lối, phương châm của Đảng, linh hoạt vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tế của tỉnh, động viên toàn dân đứng lên Đồng khởi. Khẳng định có Nghị quyết 15 mới có phong trào Đồng khởi, đúng với nội dung và tính chất của một cuộc Đồng khởi. Vì trước đó có một số cuộc khởi nghĩa vũ trang ở vài nơi nhưng không giữ và làm chủ, mở rộng địa bàn, không phá được hệ thống kim kẹp của địch.

Đó còn là sự quán triệt sâu sắc quan điểm quân chúng của Đảng và Bác Hồ, thấy được sức mạnh to lớn của quân chúng, nên luôn bám sát vào dân, tin tưởng tuyệt đối ở dân, dựa vào dân, quan tâm bảo vệ và chăm lo quyền lợi của nhân dân, từ đó mà gìn giữ và phát triển lực lượng Đảng, nên đã phát động và quy tụ toàn bộ lực lượng nhân dân vào cuộc Đồng khởi.

Đó còn là sự vận dụng sáng tạo và nhuần nhuyễn chiến lược tổng hợp của Đảng, tổ chức chỉ đạo chặt chẽ, linh hoạt trong thao lược, dứt khoát trong chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện; phát triển nghệ thuật tổ chức lực lượng cách mạng (lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang, binh vận) trong tấn công địch, đây là một trong những đỉnh cao của nghệ thuật chiến tranh nhân dân; đặc biệt là biết sử dụng, bố trí lực lượng tạo nên sức mạnh tổng hợp để đánh bại địch giành thắng lợi.

Thắng lợi của Đồng khởi còn bắt nguồn từ nhân dân ta có truyền thống yêu nước, có lịch sử đấu tranh lâu dài, tự lực, tự cường, nhưng bất khuất trước kẻ thù, luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ.

Thắng lợi của Đồng khởi là một tất yếu theo quy luật chiến tranh. Sức nén càng mạnh thì sức bật càng lớn. Đảng bộ đã biết sử dụng bạo lực cách mạng để đánh bại bạo lực phản cách mạng. Cuộc Đồng khởi ở Bến Tre vô cùng dũng mãnh và quyết liệt, như nhiều tướng lĩnh quân đội, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhà sử học đã khẳng định: trong phong trào Đồng khởi của Đảng, quân dân Nam Bộ, thì Đồng khởi của Đảng bộ, quân, dân Bến Tre là lá cờ đầu anh dũng nhất, quyết liệt nhất, mưu trí nhất, sáng tạo nhất, có vị trí xứng đáng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và trở thành huyền thoại quê hương Bến Tre Đồng khởi với đầy đủ tính chất và nội dung của nó.

Những chiến công và thành tựu quan trọng 57 năm qua từ Đồng khởi 1960

Sau thắng lợi vang dội của Đồng khởi 1960 của Bến Tre, phong trào Đồng khởi đã bùng phát, lan rộng đưa phong trào cách mạng miền Nam đã chuyển sang giai đoạn mới, thực hiện chỉ đạo chiến lược của Trung ương và của Khu, phát huy những kết quả đạt được và kinh nghiệm rút ra từ Đồng khởi, Đảng bộ, quân dân Bến Tre liên tiếp phát huy thế tiến công địch bằng 3 mũi giáp công và liên tục giành thắng lợi, cùng toàn miền Nam tiến hành Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, giáng một đòn chí tử vào cơ quan đầu não của Mỹ, ngụ ở miền Nam, đánh sục ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, buộc chúng phải xuống thang chiến tranh, ngồi vào bàn đàm phán ở Paris. Thực hiện lời hịch truyền của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Thư chúc Tết 1969 “Năm qua thắng lợi vẻ vang/ Năm nay tiên tuyến chắc càng thắng to/ Vì độc lập, vì tự do/ Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào/ Tiến lên chiến sĩ đồng bào/ Bắc Nam sum họp xuân nào vui hơn! Từ 1969 - 1974,

quân dân Bến Tre mở nhiều chiến dịch, liên tục tiến công địch giành thắng lợi to lớn, mở rộng hành lang vùng giải phóng trên khắp địa bàn. Thực hiện chỉ đạo và quyết tâm chiến lược của Trung ương Đảng, Đảng bộ, quân dân Bến Tre cùng toàn miền Nam thần tốc tiến về giải phóng tỉnh lỵ trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Tổ quốc. Lịch sử đã khẳng định một cách hùng hồn: phong trào Đồng khởi 1960 cho bước diễn tập mới có Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 và Tổng tiến công, nổi dậy Xuân 1975 lịch sử, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến trường kỳ 30 năm chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đó là lôgic lịch sử không thể phủ nhận.

Sau ngày giải phóng, chiến tranh đã để lại hậu quả vô cùng nặng nề, những mất mát không sao bù đắp nổi, trên 35 ngàn liệt sĩ, gần 20.000 thương binh, hàng chục ngàn người tàn tật do bom đạn, chất độc da cam. Cơ sở hạ tầng bị bom đạn tàn phá nặng nề; phần lớn nhân dân sống trong cảnh nghèo đói, vườn tược, ruộng đồng hoang hoá; địa bàn cách trở, tình trạng mù chữ, thất học. Đảng bộ và nhân dân Bến Tre đứng trước muôn vàn khó khăn, thế mới cảm nhận được sự nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân, mới thấy hết giá trị và ý nghĩa của những thành tựu mà chúng ta đã đạt được trong thời gian qua dù rất nhiều nỗ lực nhưng phải mất gần 10 năm mới khắc phục một phần khó khăn về kinh tế, đời sống và 30 năm mới tạo được nền tảng tương đối về mọi mặt kinh tế - xã hội và ổn định đời sống nhân dân một cách cơ bản. Quyết tâm không cam chịu đói nghèo, năm 1997, trên nền tảng đã đạt được, Đảng bộ Bến Tre phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” với quyết tâm đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đẩy lùi nghèo nàn lạc hậu, xây dựng Bến Tre trở thành tỉnh giàu về kinh tế, đẹp về văn hoá, vững mạnh về quốc phòng - an ninh. Hơn 10 năm qua, thực hiện cuộc “Đồng khởi mới” bên cạnh sự đầu tư của Trung ương, sự hỗ trợ của các tỉnh thành, Bến Tre cũng đã tự lực vươn lên một cách rõ rệt. Về kinh tế, đã làm bật dậy hai thế mạnh của tỉnh là kinh tế biển và kinh tế vườn. Hình thành những vùng chuyên nuôi tôm, cá và tăng cường năng lực đánh bắt, chế biến xuất khẩu; hình thành vùng cây ăn trái chuyên canh, xen canh, các trang trại kinh tế hiệu quả kinh tế cao, là địa phương sản xuất các loại cây giống lớn nhất nước. Vườn dừa được khôi phục phát triển với diện tích gần 50.000 ha, sản lượng trên 230 triệu tấn/năm. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được đầu tư phát triển mạnh, đã hình thành và đưa vào hoạt động hai khu công nghiệp Giao Long, An Hiệp, quy hoạch đến 2020 Bến Tre có khoảng 1.600 ha đất cho sản xuất công nghiệp; các làng nghề, tiểu thủ công nghiệp được khôi phục, mở rộng và phát triển mới. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật từng bước hoạt động. Hệ thống đê bao ven biển, hệ thống thủy lợi nội đồng từng bước hoàn chỉnh; hệ thống trường học, bệnh viện từ tỉnh đến cơ sở được xây mới, từng bước được kiên cố hoá.

Đặc biệt, Đảng bộ và nhân dân đã đầu tư khá lớn để từng bước hoàn chỉnh hệ thống giao thông nông thôn, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” trong 10 năm trở lại đây đã xây dựng hàng ngàn cây cầu bê tông, cốt thép, thay cho cầu gỗ - chỉ riêng Hội khoa học kỹ thuật cầu đường tỉnh đã xây dựng trên 1.000 cây cầu, nhân dân đóng góp hàng triệu ngày công lao động, hàng trăm tỷ đồng; hệ thống đường liên huyện, xã, ấp được nhựa hoá, bê tông hoá. Hệ thống cầu trên quốc lộ, tỉnh lộ được xây dựng, đặc biệt là được đầu tư của Chính phủ, cầu Rạch Miễu, cầu Hàm Luông, cầu Cổ Chiên đã phá thế cách biệt

Bến Tre với các tỉnh trong khu vực và Thành phố Hồ Chí Minh, không còn cảnh cách trở sẽ tạo điều kiện cho Bến Tre hội nhập và phát triển với các tỉnh trong khu vực.

Trên cơ sở thực trạng tình hình và những dự báo xu thế chính trị, kinh tế thế giới, khu vực và cả nước, ngày 07 tháng 01 năm 2015 Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa IX) ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU về phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”, biến tinh thần Đồng khởi trong đấu tranh giải phóng dân tộc thành phong trào “Đồng Khởi” trong xây dựng chủ nghĩa xã hội, tạo ra xung lực chính trị mới, quyết tâm đưa kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển nhanh, toàn diện, hướng tới mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Nội dung của phong trào “Đồng Khởi mới” là huy động tổng lực kể cả nguồn lực vật chất lẫn tinh thần từ sự hưởng ứng nhiệt tình của mọi người, mọi nhà, mọi cơ quan, đơn vị, mọi cấp, mọi ngành làm sức mạnh tổng hợp để xây dựng quê hương. Phương châm của phong trào “Đồng Khởi mới” là vận dụng sáng tạo phương châm “Hai chân, Ba mũi” trong cuộc Đồng Khởi năm xưa vào điều kiện thực tế, đó là: Tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt gắn với xây dựng văn hoá tạo nền tảng tinh thần và là động lực thúc đẩy sự phát triển bền vững; trong đó, tập trung tạo sự chuyển biến trên 03 lĩnh vực, đó là: xây dựng đô thị, xây dựng nông thôn mới và xây dựng hệ thống chính trị.

Phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” vươn đến mục tiêu là quyết tâm xây dựng thành phố Bến Tre đạt các tiêu chí đô thị loại II; đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội để thị trấn Ba Tri, Bình Đại, Mỏ Cày (huyện Mỏ Cày Nam) trở thành đô thị loại IV; xây dựng 20 trung tâm xã của các huyện đạt chuẩn đô thị loại V. Cùng với xây dựng đô thị phải tập trung xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2020, đạt 45 xã nông thôn mới; các xã còn lại trong tỉnh đạt ít nhất là trên 10 tiêu chí, trong đó, phải hoàn thành 03 tiêu chí là thu nhập dân cư, giao thông nông thôn và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Để làm hạt nhân lãnh đạo chuyển biến phong trào một cách mạnh mẽ phải tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh mà trọng tâm là xây dựng văn hoá chính trị; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tinh thần trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức nhà nước; tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân làm cơ sở tập hợp rộng mạnh phong trào quần chúng hưởng ứng mạnh mẽ phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”.

Qua hai năm thực hiện phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” đã tạo bước chuyển biến đáng kể. Năm 2016 là năm khởi động khá thành công việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, thực hiện đạt 14/18 chỉ tiêu của Nghị quyết. Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã luôn quan tâm đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng sát người, sát việc, sát cơ sở; chú trọng nâng cao vai trò của người đứng đầu, nhạy bén, trách nhiệm hơn; thực hiện tốt dân chủ, thẳng thắn trong tự phê bình, phê bình. Các cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp đã tập trung quyết liệt cho việc xây dựng các văn bản cụ thể hóa thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ và lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc để tập trung phòng chống, ứng phó và khắc phục thiệt hại do hạn mặn gây ra; phương châm Đại hội X Đảng bộ tỉnh được triển khai thực hiện nghiêm túc, cấp ủy, cơ quan, đơn

vị và đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng nâng cao tinh thần tiến công, sự năng động, sáng tạo và trách nhiệm hơn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, ước đạt 5,3%. GRDP bình quân đầu người đạt 28,34 triệu đồng, tăng 1,87 triệu đồng so với năm 2015; công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được thực hiện, gắn với phong trào thi đua “Đồng khởi mới”. Đến nay (30/11/2016), tỉnh đã có quyết định công nhận 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã nông thôn mới toàn tỉnh lên 19 xã (trong đó có xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày Nam, nơi mở màn phong trào Đồng khởi năm 1960). Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, chất lượng ở cấp học được duy trì và nâng lên, tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2015 - 2016 đạt 92,74%. Công tác giảm nghèo được thực hiện với nhiều giải pháp, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10,61%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Thực hiện chủ trương “Đồng khởi mới”; “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”; phương châm “Tình nắm tới xã, huyện nắm tới ấp, xã nắm tới hộ dân”; phát động người dân trữ nước mưa, nước ngọt phục vụ sản xuất, đời sống;... được dư luận đánh giá cao. Đến nay, phần lớn gia đình chính sách, hộ nghèo được cất nhà tình nghĩa, tình thương. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững; quốc phòng - an ninh không ngừng tăng cường, củng cố. Hệ thống chính trị không ngừng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo sự nghiệp đổi mới. Những thành tựu trên đã làm cho bộ mặt kinh tế - xã hội từ thành thị đến nông thôn không ngừng khởi sắc, rút ngắn khoảng cách giữa nông thôn và thành thị.

Kỷ niệm 57 năm ngày Bến Tre Đồng Khởi Đảng bộ và nhân dân Bến Tre rất vinh dự đón nhận bằng di tích quốc gia đặc biệt được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Di tích Đồng Khởi Bến Tre theo Quyết định số 2499/QĐ-TTg, ngày 22/12/2016. Di tích quốc gia đặc biệt là những di tích Việt Nam có giá trị đặc biệt tiêu biểu của quốc gia. Hiện nay, qua 7 đợt xếp hạng, Việt Nam có tổng số 85 di tích quốc gia đặc biệt được xếp hạng, trong đó Bến Tre có 02 di tích quốc gia đặc biệt khu di tích “Đồng khởi” xã Định Thủy huyện Mỏ Cày Nam và khu mộ cụ Nguyễn Đình Chiểu xã An Đức huyện Ba Tri.

Di tích Đồng Khởi Bến Tre tọa lạc tại xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre, gồm các điểm: đình Định Nhơn (đình Rắn), nhà ông Huỳnh Văn Định, chợ Định Thủy, đồn Vàm Nước Trong và nền quán ông Năm Thiểu – nơi tiêu diệt tên đội Tý được xây dựng bia chiến thắng, hiện nay gom lại thành cụm di tích Nhà Truyền thống Đồng Khởi được xây dựng trong khuôn viên rộng 4.684m². Nhà Truyền thống Đồng Khởi được thành lập theo Quyết định số 1679/2001/QĐ-UB ngày 10 tháng 4 năm 2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre trên cơ sở tổ chức lại Nhà Truyền thống Đồng Khởi xã Định Thủy trước đây. Nhà Truyền thống Đồng Khởi nằm gần trung tâm của xã Định Thủy, gần chợ và Ủy ban nhân dân xã Định Thủy.

Thực hiện Nghị quyết 15 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tỉnh Bến Tre tiến hành phát động tuần lễ toàn dân nổi dậy diệt ác, phá thế kìm kẹp, giải phóng nông thôn, làm chủ ruộng vườn. Trong đó 3 xã Định Thủy, Phước Hiệp và Bình Khánh thuộc huyện Mỏ Cày là điểm xuất phát và đột phá để bao vây tiêu diệt kẻ thù. Phát súng đầu tiên diệt tên đội Tý ác ôn mở màn cho phong trào Đồng Khởi vào sáng ngày 17/1/1960 tại xã Định Thủy. Phong trào đã giành thắng lợi vẻ vang và nhanh chóng lan tỏa các tỉnh Nam bộ, khiến quân địch hoang mang.

Đình Rắn còn được gọi là đình Định Nhơn. Đình Rắn nằm cách Nhà Truyền thống Đồng Khởi 500m về hướng Đông – Bắc. Năm 1959, Tổng đoàn dân vệ chiếm ngôi đình này làm chốt hoạt động chống phá cách mạng. Ngày 17 tháng 01 năm 1960, lực lượng cách mạng cùng nhân dân bao vây đánh chiếm, phá tan rã đồn dân vệ, giải phóng xã Định Thủy. Đình Rắn - Một địa điểm trong quần thể di tích Đồng Khởi đã được chính quyền cùng nhân quan tâm phục dựng để lưu lại dấu ấn của một thời đấu tranh gian khổ mà anh dũng.

Nhằm nâng cao giá trị lịch sử của khu di tích để xứng tầm quan trọng với ý nghĩa của sự kiện lịch sử Đồng Khởi năm 1960; đó cũng là sự tri ân đối với thế hệ cha ông đã anh dũng đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc; là bằng chứng sinh động để giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc cho thế hệ hôm nay và mai sau. Dù trải qua gần 60 năm, nhưng cứ đến những ngày đầu xuân mới, hòa với không khí tung bừng của những ngày đầu năm. Cờ hoa rực rỡ khắp đường phố. Không chỉ riêng 3 xã Định Thủy, Phước Hiệp, Bình Khánh – Nơi nổ tiếng súng đầu tiên mở màn cho phong trào Đồng Khởi mà khắp nơi trong tỉnh, cuộc mittinh với sự tham gia của đông đảo nhân dân khắp nơi trở về cái nôi của phong trào Đồng Khởi ôn lại truyền thống vẻ vang trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của tỉnh Bến Tre.

Với thắng lợi của phong trào Đồng Khởi, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bến Tre được tuyên dương với tám chữ vàng “Anh dũng Đồng Khởi, thắng Mỹ diệt ngụy”. Hằng năm, tỉnh Bến Tre lấy ngày 17/01 làm ngày truyền thống cách mạng, tổ chức mittinh cùng các hoạt động vui chơi nhằm thu hút du khách đến tham quan trong những ngày diễn ra lễ hội. Di tích lịch sử Đồng Khởi Bến Tre được Bộ Văn hóa - Thông tin, nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia theo Quyết định số 43/VH-QĐ, ngày 07/01/1993.

Năm 2017 là năm “*Hành động*” của toàn Đảng bộ tỉnh nhà, nhằm tạo ra sự chuyển biến đồng bộ trong triển khai, cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, làm cơ sở để tăng tốc trong những năm tiếp theo. Toàn Đảng bộ tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng và phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; từng ngành, địa phương xác định những nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp đột phá để hành động nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét. Tập trung xây dựng tinh thần tiên công, tự tin và chủ động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa các ngành, các cấp; xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất ở từng ngành, địa phương, đơn vị.

Phát huy tinh thần và những kết quả đạt được của năm 2016, năm 2017, toàn Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà quyết tâm “hành động” và “tăng tốc”, nhằm tạo ra sự chuyển biến mạnh, đồng bộ trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh. Với tinh thần nỗ lực “hành động” toàn Đảng bộ từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục thực hiện tốt phương châm “Dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, năng động, đổi mới”; xây dựng tư tưởng tiên công đầy mạnh toàn diện phong trào thi đua “Đồng khởi mới” bằng nhiều phong trào hành động cách mạng thiết thực, quyết tâm giành những thắng lợi to lớn và toàn diện trong năm 2017./.